

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการตามข้อตกลงสัตยาบัน กสพท ฉบับข้างล่างนี้ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทุกคน



กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
CONSORTIUM OF THAI MEDICAL SCHOOLS

สัตยาบันกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการทับบ้อนของผู้ได้รับคัดเลือกผ่านระบบการคัดเลือกต่างๆ

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ขอแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้เข้าศึกษาในสถาบันที่ได้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เข้าศึกษาตามจำนวนรับเข้าศึกษาที่มีอยู่จำกัด

เพื่อขจัดความทับบ้อนของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และสถาบันสมาชิกที่มีการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐตามโควตาพื้นที่ หรือ โครงการพิเศษต่างๆ จึงมีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

1. สมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทุกสถาบัน เห็นชอบ ที่จะส่งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรง และหรือระบบอื่นๆของคณะ/สถาบันที่ได้ลงนามยืนยันการเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้วมายังสำนักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งสถาบันสมาชิกในการคัดเลือกบุคคลนั้นนอกจากการเป็นผู้มีสิทธิสอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
2. สมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทุกสถาบัน เห็นชอบ ที่จะคัดเลือกบุคคลที่ได้ลงนามยืนยันเข้าศึกษากับสถาบันสมาชิกอื่นเรียบร้อยแล้วและได้รับการแจ้งต่อมาจากสำนักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิสอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของคณะ/สถาบัน
3. สถาบันสมาชิกจะเพิ่มข้อความในการประกาศรับสมัครของตนเป็นใจความว่า “ในกรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามยืนยันเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้นไปยังสำนักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดำเนินการคัดเลือกบุคคลนั้นนอกจากกลุ่มผู้มีสิทธิสอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดเลือกออกทันที”